



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

1 กันยายน 2563



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (บางกอกโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., สยามรัฐ, acnews, mcot, workpointtoday, thaipost, thailandplus)

- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. พร้อมด้วย ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อภ. แถลงข่าว ความพร้อมด้านยาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกัน และวัคซีน รองรับโควิด 19 หากมีการแพร่ระบาดระลอก 2 โดย สร. ได้สำรองหน้ากากอนามัยทางการแพทย์กว่า 45 ล้านชิ้น ชุด PPE ทั้งชุดคลุม/เสื้อกาวน์ กว่า 1 ล้านชุด หน้ากาก N95 จำนวน 2.3 ล้านชิ้น ยาฟาวิพิราเวียร์ ยาเรมเดซิเวียร์ เพียงพอรักษาผู้ป่วย ด้านวัคซีน ออย. พร้อมสนับสนุนให้มีการขึ้นทะเบียนโดยเร็ว ทั้งที่วิจัยและผลิตเองในประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศ

ภญ.นันทกาญจน์ เปิดเผยว่า อภ.ได้สำรองยา ชุด PPE หน้ากาก N95 พร้อมกระจายเพื่อนำไปใช้ได้ทันที โดยยา Favipiravir สำรองไว้ 590,200 เม็ด หน้ากาก N95 จำนวน 1,766,510 ชิ้น ชุด PPE แบบ COVERALL 445,946 ชุด แบบ ISOLATION GOWN 287,759 ชุด ได้ศึกษาพัฒนาสูตรตำรับยา Favipiravir สำหรับผลิตเอง คาดว่าจะยื่นขอขึ้นทะเบียนในเดือน ต.ค. 2564 ส่วนการวิจัยพัฒนาวัคซีนทั้ง 3 ชนิด คาดจะทราบผลเบื้องต้นในปลายปี 2563

### สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

- นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ในต่างประเทศยังรุนแรงค่อนข้างมาก ผู้ป่วยรายใหม่วันละ 2 แสนกว่าราย แต่หลายประเทศที่เคยมีสถานการณ์รุนแรงเริ่มดีขึ้น เช่น สหรัฐฯ ส่วนในเอเชียที่สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น คือ อินเดีย บังกลาเทศ และฟิลิปปินส์ โชนอเมริกาใต้ เช่น บราซิล โคลัมเบีย เปรู อาร์เจนตินา อเมริกากลาง เช่น เม็กซิโก ส่วนหลายประเทศที่มีการระบาดระลอก 2 เช่น เวียดนาม นิวซีแลนด์ เป็นบทเรียนว่าแม้จะคุมได้ดีแล้วก็ยังสามารถกลับมาระบาดใหม่ได้ สำหรับพม่าเริ่มระบาดในรัฐยะไข่ช่วงกลางส.ค. ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่ห่างชายแดนไทยพอสมควร ถ้าพม่ายังคงควบคุมสถานการณ์ได้ดีไทยคงสบายใจระดับหนึ่ง หากคุมสถานการณ์ไม่ได้ เราต้องเฝ้าระวังตามแนวชายแดนให้ดี ต้องร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายปกครอง ฝ่ายมั่นคง เรงร์ติดกวดขันตรวจจับคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย ฝ่ายสาธารณสุข เฝ้าระวังกลุ่มคนมีอาการ รปอดอักเสบคล้ายไข้หวัดใหญ่นำมาวินิจฉัยเพื่อตรวจหาเชื้อให้ได้โดยเร็ว โรงงาน สถานประกอบการ หอพัก ตรวจตรา ไม่รับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาทำงาน ถ้าพบคนเข้าผิดกฎหมายต้องแจ้งฝ่ายปกครองโดยเร็ว และขอความร่วมมือภาคประชาสังคม อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวช่วยกันกวดขันหยุดนำแรงงานผิดกฎหมายเข้าเมือง หยุดพฤติกรรมที่อาจเพิ่มความเสี่ยงของประเทศไทยในระยะนี้ไปก่อน

สำหรับการตรวจเจอเชื้อในผู้ป่วยรายเดิมแตกต่างกับการติดเชื้อซ้ำ โดยประเทศไทยยังไม่มียาทางการแพทย์ติดเชื้อซ้ำหรือติดเชื้อครั้งใหม่ในผู้ป่วยรายเดิม ส่วนต่างประเทศมีผู้ป่วยทั้งหมด 25 ล้านกว่าคน แต่การติดเชื้อใหม่ในผู้ป่วยคนเดียวกันเพิ่งเกิดขึ้นในฮ่องกง เป็นชายอายุ 33 ปี เคยติด 4 เดือนก่อน และติดเชื้อซ้ำคนละสายพันธุ์ โดยติดเชื้อครั้งที่สองไม่มีอาการ นอกจากนี้ ยังพบในเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และรัฐเนวาดา สหรัฐฯ ซึ่งติดเชื้อซ้ำหลังติดเชื้อครั้งแรก 48 วัน ครั้งแรกมีอาการไม่มากแต่ครั้งสองมีอาการปอดอักเสบ

### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

- รพ.สตูล ย้ำ ผู้เข้ารับบริการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19

### สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

- นพ.ธิตี แสงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เตือนผู้ประกอบการระมัดระวังการใช้แอลกอฮอล์เจล ไม่ควรใช้กับเด็กทารกและเด็กเล็ก หากใช้ครั้งแรกควรทดสอบการแพ้ก่อน ควรใช้เพียง 2-3 ซีซี. ไม่ควรใช้กับบริเวณผิวบอบบาง เช่น รอบดวงตาหรือผิวหนังที่มีการอักเสบ และหากทามือแล้วยังไม่แห้งควรหลีกเลี่ยงเปลวไฟ เนื่องจากมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก สามารถติดไฟได้ รวมทั้งควรเก็บแอลกอฮอล์เจลให้พ้นมือเด็ก และไม่ให้อุณหภูมิแสงแดดเพื่อป้องกันการระเหยของแอลกอฮอล์

### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

- รพ.กาฬสินธุ์ เปิดห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลหรือห้องตรวจเชื้อโควิด-19 รั้วผลภายใน 4 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการ ควบคุมป้องกัน และโรคติดเชื้ออย่างทั่วถึง

## มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนิก, สำนักข่าวอิศรา, js.100, mcot, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, tnnthailand, thebankokinsight, businesstoday, sanook, kapook)

- ศบค. รายงานสถานการณ์วันที่ 31 ส.ค. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 คน เป็นหญิง สัญชาติอังกฤษ อายุ 29 ปี อาชีพครูสอนภาษา เดินทางมาจากสหราชอาณาจักรพร้อมสามีและบุตรสาว เข้าพัก ASQ ในกทม. ตรวจครั้งที่ 2 ผลพบเชื้อ มีอาการไข้และปวดศีรษะ ผู้ป่วยยืนยัน 3,412 ราย รักษาหายแล้ว 3,252 ราย ยังรักษาในรพ. 102 ราย ผู้เสียชีวิตคงที่ 58 ราย

### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, nationtv

- เพจสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยข้อมูลเรื่อง 10 ความเป็นที่สุดของประเทศไทยกับการรับมือวิกฤติโควิด-19 ดังนี้ 1.ไทยเหมาะสมในการ

## ประเด็นข่าว

เริ่มต้นธุรกิจมากที่สุดในโลก 2.สำนักข่าว Bloomberg จัดอันดับให้ไทยจัดการโควิด-19 ได้ดีที่สุดในโลก เป็นอันดับ 4 ของโลกในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนา 75 ประเทศ 3.CNN กล่าวชมเชยประเทศไทยว่าเป็น 1 ใน 4 ประเทศ (ร่วมกับ Finland, Greece, New Zealand) ที่ผู้นำประเทศและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแล เอาใจใส่ และบริหารจัดการได้ผลดีมากในเรื่องควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID -19 ในขณะนี้ 4.ไทยติด 1 ใน 15 ประเทศปลอดภัย เดินทางเข้า EU 5.UN ชื่นชมไทยรับมือโควิด-19 เป็นตัวอย่างของความแข็งแกร่งและความสามัคคี 6.US CDC ประเมินไทยอยู่ในกลุ่มประเทศความเสี่ยงต่ำในการแพร่ระบาดของโควิด-19 จาก 241 ประเทศทั่วโลก 7.WHO เลือกรัฐไทยในการถ่ายทอดสารคดีความสำเร็จในการจัดการควบคุมและป้องกันโควิด-19 8.รายงานสุขภาพคนไทย 2563 ระบุว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 6 จาก 195 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย 9.ไทยเป็นอันดับ 1 ประเทศจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยที่สุดในโลกช่วงโควิด-19 ระบาด 10.Global COVID-19 Index (GCI) จัดประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ประเทศที่ฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด19 จาก 184 ประเทศทั่วโลก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ msn

-สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย รายงานว่า ก.การต่างประเทศอิสราเอล ได้รวมไทยเป็น 1 ใน 21 ประเทศปลอดภัย โดยนับตั้งแต่ 31 ส.ค.เป็นต้นไป ผู้ที่เดินทางมาจากไทยจะได้รับการยกเว้นกักตัว 14 วัน ทำให้แรงงานชาวไทยสามารถเดินทางกลับเข้าไปทำงานในอิสราเอลได้สะดวกขึ้น อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอิสราเอลจะประเมินสถานการณ์ทุก 2 สัปดาห์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์

-พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบใช้บังคับช่วงโควิด-19 ว่า ขณะนี้ใกล้ชี้มูลผู้กระทำความผิดได้แล้ว ส่วนกรณีตรวจสอบการกล่าวหา นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน กับพวกรวม 18 คน ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โครงการป้องกันผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ที่จัดซื้อชุดของใช้ประจำวันในราคาสูง ใกล้เข้าสู่การพิจารณาของ ป.ป.ช.ชุดใหญ่แล้ว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, ไทยรัฐ

-ตร.ปคบ. จับกุมแก๊งชาวต่างชาติฉิวฉิว หลอกขายถุงมือยางและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 มีผู้เสียหายหลายราย มูลค่าความเสียหายกว่า 57 ล้านบาท

## ประเด็นผลกระทบ

### 1.มาตรการเข้มเฝ้าระวังชายแดน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (สยามกีฬา, ผจก.รายวัน, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (newtv, mcot)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรึงกำลังตามแนวลำน้ำและช่องทางเข้า-ออกของด่านชายแดนทั้งหมด ให้ทหารเรือลาดตระเวนทางน้ำ สกัดกั้นไม่ให้แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศ ยืนยันว่ารัฐบาลจะตรวจตราอย่างเข้มข้น และดำเนินมาตรการป้องกันตามที่สธ.กำหนด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, newtv, bangkokbiznews, nationtv)

-คกก.โรคติดต่อ จ.แม่ฮ่องสอน มีมติปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน จ.แม่ฮ่องสอน ทุกช่องทาง 15 วัน ตั้งแต่ 3 ก.ย. 2563 เป็นต้นไป ห้ามคนยานพาหนะ สินค้าทุกชนิด เข้าออกโดยเด็ดขาด รวมทั้งศูนย์อพยพทุกแห่งใน จ.แม่ฮ่องสอน ส่วนผู้ป่วยที่อยู่ในศูนย์พักพิงหรือศูนย์อพยพสามารถเข้ามาตรวจรักษาในรพ.ได้ตามปกติ แต่ถ้าหากพบมีเชื้อไวรัสให้อยู่ภายในศูนย์อพยพ ยกเว้นหากมีผู้ป่วยรุนแรงสามารถเข้ามารักษาในตัวเมืองได้ ทุกช่องทางเข้าออกจะมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ ผจก.

-จนท.ฝ่ายปกครอง อ.แม่สอด จ.ตาก จับกุมคนต่างด้าว 8 ราย วัยข้ามแม่น้ำเมยจากฝั่งจังหวัดเมียวดี เมียนมา พบมีไข้สูง 1 ราย แต่หลังตรวจอย่างละเอียดไม่พบการติดโควิด-19 จึงส่งดำเนินคดีและเร่งส่งตัวกลับประเทศต้นทาง โดยแรงงานที่ลักลอบเข้ามามีนายหน้าคนไทยมารับตัวขึ้นรถยนต์เดินทางไปส่งที่กรุงเทพฯ เสียค่านายหน้ารวม 16,000 บาท

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ผจก.รายวัน, มติชน) เว็บไซต์ ผจก.

-นายศุภกร สุขประสิทธิ์ สสอ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตลาดจำหน่ายสินค้าที่ระลึกและของฝากบริเวณด่านเจดีย์สามองค์ สั่งให้จนท.รพ.สต.บ้านพระเจดีย์สามองค์ เพิ่มมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังผู้ป่วยพม่าที่ข้ามแดนมารับบริการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เดือนหลังหยุดสินค้าต้องล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง โดยเฉพาะสินค้าจากประเทศพม่า ระวังนี้ควรห้ามนำสิ่งของหรือสินค้าต่างๆ เข้ามาในประเทศโดยเด็ดขาด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์แนวหน้า

-ผก.ตม.จ.สระแก้ว ร่วมกันปล่อยแถวระดมกำลังตรวจเข้มร้านค้าชาวกัมพูชาในตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว แจ่งเตือนพ่อค้า แม่ค้า และแรงงานชาวกัมพูชาที่ถือหนังสือเดินทางและได้รับการอนุมัติให้อยู่ต่อในประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้รีบไปยื่นขอยุ่ต่อ และแจ่งที่พักอาศัยที่สทม.สระแก้ว ก่อน 26 ก.ย. 2563 หากหมดเขตจะต้องเดินทางกลับประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-คกก.โรคติดต่อ จ.สุราษฎร์ธานี ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การลักลอบเดินทางเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์พิมพ์ไทย, คมชัดลึก

-พ.อ.ชาติศรี สงวนธรรม ผบ.ฉก.ม.2 สั่งการให้จัดกำลังออกลาดตระเวนบริเวณท่าน้ำผักกาด, ท่าข้ามกระหล้า, ท่าข้ามป่าสัก พบกลุ่มแรงงานชาวมียนมาแอบลักลอบข้ามแม่น้ำสาย 7 คน เป็นหญิง 3 คน ชาย 4 คน ตรวจร่างกายวัดอุณหภูมิตามขั้นตอนการคัดกรองโควิด-19 โดยหนึ่งในกลุ่มที่แอบ

## ประเด็นข่าว

ลักลอบเข้ามา ระบุว่า จะเดินทางมาเปลี่ยนยารักษาโรคที่ได้ไปจากรพ.แห่งหนึ่งใน อ.แม่สาย เนื่องจากมีอาการข้างเคียง ส่วนคนอื่นต้องการข้ามมาหาญาติ บางคนต้องการไปทำงานที่ จ.เชียงใหม่ จนท.นำทั้งหมดส่ง ตม.เชียงราย เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

### 2. ค่ายมวยขอให้เปิดแข่งขันตามปกติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน, มติชน

-นายณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ ผู้บริหารค่ายมวยเพชรยินดี อะคาเดมี่ นำคณกรรมการมวยทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เดินทางมายื่นหนังสือผ่าน รมว. การท่องเที่ยวฯ เพื่อส่งต่อให้ศบค.พิจารณาให้จัดการแข่งขันได้ตามปกติ หลังได้รับผลกระทบจากการไม่มีคนดู ทำให้รายได้ลด

### 3. การเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว. การท่องเที่ยวฯ เผยว่า ได้รายงานนายกฯ ถึงความคืบหน้าการเตรียมเปิดให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศไทยในลักษณะการ MOU กับเมืองที่ไม่มีการระบาดของโควิด-19 ไม่น้อยกว่า 28 วัน ล่าสุดมีบริษัทเอกชนเสนอความต้องการนำนักท่องเที่ยวกลุ่มไฮเอนด์กว่า 200 รายเข้ามา โดยจะขอเข้ากักตัวที่ ASQ ในจ.ภูเก็ต 14 วัน ในรูปแบบภูเก็ตโมเดล ซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาความพร้อมของโรงแรม บุคลากร และประชาชนในพื้นที่ รวมถึงทำประชาพิจารณ์มาตรฐานด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย เพื่อวางเป็นโมเดลสำหรับอีก 6 จังหวัด โดยจะรายงานต่อที่ประชุมกรม.วันที่ 1 ก.ย. คาดว่าจะพร้อมเปิดให้ต่างชาติเข้ามาได้ในเดือนต.ค. โดยกลุ่มชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าไทยต้องผ่านการตรวจคัดกรองตั้งแต่ต้นทาง อย่างน้อย 48 ชั่วโมง และต้องตรวจอีกครั้งด้วยวิธี SWAB เมื่อเข้าประเทศ จากนั้นต้องกักตัว 14 วัน แบบ ASQ ในจังหวัดที่ร่วมโครงการ พร้อมทั้งตรวจหาเชื้อเป็นระยะ หากพบว่าปลอดภัยสามารถท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้นได้ แต่หากจะเดินทางไปจังหวัดอื่น ต้องตรวจเชื้อและกักตัวอีก 7 วันในพื้นที่ดังกล่าว ถ้าไม่พบเชื้อสามารถเดินทางไปเที่ยวในจังหวัดอื่นๆ ได้ ส่วนกองถ่ายภาพยนตร์จากต่างประเทศ เตรียมนำระเบียบปฏิบัติเสนอที่ประชุมศบค.ในสัปดาห์นี้ เบื้องต้นมีราว 5-6 กองถ่ายทำจากประเทศในเอเชีย คาดว่าจะเริ่มเข้ามาได้ในเดือนต.ค. โดยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการเข้าประเทศตามที่ศบค.กำหนด และอยู่ภายใต้ความควบคุมของรัฐบาล

### 4. อินโดฯ พบไวรัสกลายพันธุ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน)

-สถาบันอ็อกซ์ฟอร์ดเพื่อชีวโมเลกุล ในกรุงจากร์ตา อินโดนีเซีย ตรวจพบไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์ในตัวอย่างกลุ่มผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มมากขึ้น เป็นไวรัสสายพันธุ์ D614G ซึ่งกลายพันธุ์จากไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดที่เมืองอู่ฮั่น แต่ยังคงศึกษาเพิ่มเติมว่า ไวรัสกลายพันธุ์นี้เป็นตัวการทำให้ยอดผู้ติดเชื้อในอินโดนีเซียเพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันหรือไม่ ขณะที่ฟิลิปปินส์ซึ่งมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในอาเซียน เลือกรพ. 5 แห่ง เข้าร่วมการทดลองวัคซีนโคโรนาแวก ของบริษัทซิโนแวค ไบโอเทค ของจีนแล้ว

### 5. ห่วงไวรัสทำผู้ลี้ภัยไข้เดือดร้อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-NGO ในเมียนมา เผยว่า ผู้ลี้ภัยนับหมื่นคนที่รัฐยะไข่ กำลังขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ค่ายที่พักส่วนใหญ่มีสำรองใช้เพียง 1 สัปดาห์ และยังวิตกเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งรัฐยะไข่เป็นศูนย์กลางการระบาดระลอก 2 ของประเทศ โดยปัญหาการขาดแคลนดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะยอดการบริจาคมลดลง และยังมีลูกจ้างของกลุ่ม NGO ที่ดูแลจัดส่งของช่วยเหลือผู้ลี้ภัยอยู่ในกลุ่มผู้ติดเชื้อด้วย

### 6. โรงเรียนบ้านกุกแห่ย์ สั่งปิดเรียน 3 วัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.รายวัน

-เพจโรงเรียนบ้านกุกแห่ย์ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โพสต์ข้อความแจ้งปิดเรียนชั่วคราว 3 วัน หลังพบนักเรียน 3 คนใกล้ชิดต่างตัวหลบหนีเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติและมีไข้สูง เสี่ยงติดเชื้อ โดยสสอ.ทองผาภูมิส่งตรวจหาเชื้อ คาด 2 วันรู้ผล

### 7. สั่งปิดเรียนป้องกันการระบาดจากเมียนมา

-โรงเรียนอานันท์ ม.2 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ และโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ม.3 ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ติดต่อกับชายแดนประเทศเมียนมา และผู้ปกครองเดินทางช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดน สั่งปิดโรงเรียนด้วยเหตุจำเป็นพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1-7 ก.ย. 2563 หลังสหภาพเมียนมาเกิดการระบาดระลอก 2 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, xinhua, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, สำนักข่าวไอพีเนชั่นไทย, สำนักข่าวไทย, js100, )

- อินเดีย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 78,761 ราย ใน 24 ชม. เป็นสถิติใหม่ของโลกแทนที่สหรัฐอเมริกา
- สหรัฐอเมริกา สถานการณ์ระบาดในหลายรัฐแถบมิดเวสต์ เช่น โอไฮโอ นอร์ทดาโกตา เซาท์ดาโกตา และ มินนิโซตา มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันเพิ่มขึ้นสูงมากต่อเนื่อง นักพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ร้องขอการอนุมัติพิเศษจาก FDA ให้อนุมัติวัคซีนได้ตั้งแต่การทดลองทางคลินิกเฟส 3
- ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ มีทิศทางการระบาดลดลงเล็กน้อย
- เกาหลีใต้ พบผู้ติดเชื้อ 19,699 ราย เพิ่ม 299 ราย ศูนย์กลางระบาด 2 แห่ง คือ โบสถ์ซารัง เจอิล ชานกรุงโซล และชุมนุมต่อต้านรัฐบาลในเขตใจกลางเมืองหลวง
- ฟิลิปปินส์ มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4,265 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 38 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 220,819 ราย และเสียชีวิตรวม 3,558 ราย

## ประเด็นข่าว

- มาเลเซีย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย
- ออสเตรเลีย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 114 ราย ในรัฐวิกตอเรีย ทำให้แผนที่คลายล็อกต้องถูกเลื่อนออกไปอีก
- เมียนมา พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 16 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 10 ราย และจากต่างประเทศ 6 ราย ผู้ป่วยสะสม 749 ราย
- อินโดนีเซีย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2,858 ราย เสียชีวิตเพิ่มเติม 82 ราย ผู้ติดเชื้อรวม 172,053 ราย เสียชีวิต 7,343 ราย
- นิวซีแลนด์ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย หลังผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในเมืองโอ๊คแลนด์ ย้ำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเมื่อใช้ขนส่งสาธารณะ
- สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ป่วยสะสม 25,406,588 ราย เสียชีวิต 850,878 ราย รักษาหาย 17,716,766 ราย ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 121 ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตสูงสุด 1.สหรัฐอเมริกา ผู้ติดเชื้อ 6,173,653 ราย เสียชีวิต 187,226 ราย 2.บราซิล ผู้ติดเชื้อ 3,862,311 ราย เสียชีวิต 120,896 ราย 3.อินเดีย ผู้ติดเชื้อ 3,624,613 ราย เสียชีวิต 64,646 ราย 4.รัสเซีย ผู้ติดเชื้อ 995,319 ราย เสียชีวิต 17,176 ราย และ 5.เปรู ผู้ติดเชื้อ 647,166 ราย เสียชีวิต 28,788 ราย

### กัญชาทางการแพทย์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, มติชนสุดสัปดาห์, โพสต์ทูเดย์, สปริงนิวส์, thebangkokinsight, workpointtoday, acnews, thestandard, tnnthailand, mcot)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถปลูก แปรรูปกัญชง เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ" พร้อมกล่าวว่า กำลังหารือกับ สปสช. และ กกก. ปรึกษาหลักแห่งชาติ ในการกำหนดให้สารสกัดจากกัญชาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อให้ครอบคลุมผู้ป่วยในระบบบัตรทองที่จะได้รับการรักษาด้วยสารสกัดกัญชามีความจำเป็น และเป็นทางเลือกในการรักษามากขึ้น สำหรับ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา หากมีผลบังคับใช้ กัญชาจะสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นมากมายและเพิ่มรายได้ในฐานะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ นอกจากนี้ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งสธ.ได้ออกประกาศฯ ยกเว้นสารสกัดจากกัญชงและบางส่วนของพืชกัญชง โดยไม่ต้องถูกควบคุมเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพ

### สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ผู้จัดการ, มติชน, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, คมชัดลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวอิศรา, ไอเอ็นเอ็น, one31, nationweekend, thebangkokinsight, newtv, thailandplus, workpointtoday)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. และอธิบดีทุกกรม แลงงย้ายจุดยืนการแบน 3 สารเคมีอันตราย ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยและจะคัดค้านการพยายามยกเลิกการแบนสารเคมีอันตรายที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน และเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยทั้งในกลุ่มเกษตรกรและผู้บริโภค ขอร้องให้ผู้กำลังกดดันให้ยกเลิกมติห้ามใช้สารเคมีอันตรายของกกก. วัตถุอันตรายหยุดการกระทำดังกล่าว และขอให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทยเป็นอันดับแรก ทั้งนี้สธ.มีตัวแทนในกกก. วัตถุอันตรายเพียง 2 คน จากทั้งหมด 27 คน จึงต้องให้ข้อมูลกับประชาชนว่าแม้จะยืนยันข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพ และรายงานผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษไปหลายครั้ง แต่ยังไม่มีความกดดันให้กกก.เปลี่ยนแปลงมติ และพยายามให้มีการใช้สารเคมีในการเกษตรโดยตลอด ซึ่ง สธ.เป็นหน่วยงานเดียวในการยื่นหยุดการแบนมาตลอด และหากประชาชนส่งเสียงพร้อมกันเพื่อคุ้มครองตัวเอง จะไม่มีใครกล้าเอาสารเคมีอันตรายกลับมาทำร้ายคนไทยต่อไป

-นพ.สุขุม กล่าวว่า สธ.ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากสารเคมีตกค้างตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา จึงร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหานี้ และนโยบายปี 2563 ซึ่งเป็นปีแห่งเกษตรอินทรีย์ มีการตั้งเป้าว่าประชาชนปลอดภัยปลอดภัย ทั้งโรงเรียน รพ. เรือนจำ และโรงแรม ต้องใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยมาประกอบอาหารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและคุ้มครองประชาชนผู้บริโภค

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2558-2562 มีผู้ป่วยโรคพิษจากสารกำจัดศัตรูพืชทั้งหมด 41,941 ราย ปี 2561-2562 มีจำนวนผู้ป่วยลดลง ซึ่งสัมพันธ์กับการเริ่มณรงค์ไม่ใช้สารเคมีอันตราย ดังนั้นหากดำเนินการต่อเนื่องจำนวนผู้ได้รับผลกระทบก็จะลดลงตามลำดับ ส่วนข้อมูลปี 2563 ตั้งแต่ 1 ม.ค.-29 ส.ค. มีผู้ป่วยรวม 4,933 ราย พื้นที่เสี่ยงที่สุดคือ เขตสุขภาพที่ 9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาเป็นเขตสุขภาพที่ 1 ภาคเหนือ และเขตสุขภาพที่ 11 ภาคใต้ตอนบน เมื่อพิจารณาอัตราป่วยในกลุ่มสารกำจัดแมลง รวมถึงคลอรีไพริฟอส พบผู้ป่วย 2,951 ราย โดย 3 จังหวัดแรกที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ แม่ฮ่องสอน นครราชสีมา และลำปาง กลุ่มสารกำจัดวัชพืช รวมพาราควอดและไกลโฟเซต มีผู้ป่วย 889 ราย 3 จังหวัดแรกคือ แม่ฮ่องสอน นครศรีธรรมราช และหนองบัวลำภู

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า จากการศึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายคณะพบว่าในพื้นที่ที่มีการใช้สารเคมีมาก พบปีสภาวะของแม่มีการตกค้างของสารอแกโนฟอสเฟตที่เป็นสารกำจัดแมลง และเด็กทารกในครรภ์เมื่อคลอดออกมาพบว่าชี้เตามีพาราควอดตกค้าง เมื่อติดตามต่อไป 5 เดือน พบว่ามีพัฒนาการล่าช้ากว่าปกติ เป็นสิ่งที่ยืนยันเตือนว่ามีการตกค้างในสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ห่วงโซาอาหารและเข้าสู่ร่างกายมนุษย์

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, newtv, thaiquote, thaiPBS

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมฯ สุ่มตรวจผักและผลไม้สดจากตลาดในเครือข่าย 41 จังหวัด จำนวน 154 ตัวอย่าง ตั้งแต่เดือนก.พ. - ก.ค. 2563 พบสารคลอรีไพริฟอสตกค้าง ร้อยละ 13 ปริมาณน้อยกว่า 0.02-0.89 มก./กก. ในผักผลไม้สด 20 ตัวอย่าง อาทิ ใบบัวบก คენห่า กะหล่ำปลี ส้ม องุ่น ฝรั่ง มะยงชิด และพบสารไกลโฟเซตตกค้าง ร้อยละ 4 ปริมาณน้อยกว่า 0.01- 0.13 มก./กก. ในผักผลไม้สด

## ประเด็นข่าว

6 ตัวอย่าง ได้แก่ พริกชี้หนู ผักกาดขาว ผักแพ้ว โหระพา ส้ม องุ่น แต่ไม่พบการตกค้างของสารพาราควอตในทุกตัวอย่าง ส่วนเดือน พ.ค. 2563 สุ่มเก็บถั่วเมล็ดแห้งและธัญพืช 12 ตัวอย่าง ทั้งผลผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ พบสารไกลโฟเซตตกค้างในตัวอย่างถั่วเหลือง 4 ตัวอย่าง จาก 6 ตัวอย่าง ปริมาณ 0.06-1.16 มก./กก. และตรวจไม่พบการตกค้างของสารพาราควอต ซึ่งกรมฯ จะติดตามทวนสอบประสิทธิภาพของมาตรการยกเลิกการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรและการจำกัดการใช้สารเหล่านี้ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, สำนักข่าวอิศรา, tnnthailand

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมควบคุมโรค แถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีสมาคมวิทยาการวิจัยพืช เผยแพร่ข้อความว่า งานวิจัยของ ศ.ดร.พรพิมล กองทิพย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เกี่ยวกับการตกค้างของพาราควอตในซีรัมมารดาและซีเทาทารกแรกเกิด เป็นงานวิจัยที่ใช้ข้อมูลเท็จ เพื่อให้มีการทบทวนการแบนสารเคมีพาราควอต ว่า งานวิจัยดังกล่าวดำเนินการในปี 2553 เป็นการทำงานร่วมกับรพ. 3 แห่ง และได้รับใบรับรองทางจริยธรรมแล้ว ผลการวิจัย พบว่า 1.ระดับสารออร์แกโนฟอสเฟตของหญิงตั้งครรภ์และแรกคลอด ลดลงเมื่อคลอดแล้ว 2 เดือน ซึ่งสัมพันธ์กับการศึกษาของต่างประเทศหลายแห่ง โดยเมื่อเด็กอายุ 5 เดือน หากพบว่าแม่มีระดับออร์กาโนฟอสเฟตในปัสสาวะสูง จะทำให้เด็กมีความฉลาดทางสติปัญญาลดลง ประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่ลดลง และสัมพันธ์กับการตอบสนองของเด็กต่อสิ่งเร้าด้วย 2.หลังคลอดเมื่อตรวจในเลือดมารดาและสายสะดือ พบพาราควอต 20% และพบไกลโฟเซตสูงถึง 50 % แสดงให้เห็นว่าสารดังกล่าวส่งต่อจากแม่ไปถึงลูก และ 3.มีการตรวจพบพาราควอตในหญิงตั้งครรภ์และในซีเทาเด็กแรกเกิด รวมถึงในน้ำนมมารดาพอร์แกโนฟอสเฟตหลายตัว คณะแพทย์ยืนยันจะทำงานวิชาการที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ของสุขภาพประชาชนต่อไป

นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุว่า กรมควบคุมโรคและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนการทำงานวิจัย เพราะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐซึ่งต้องทำหน้าที่ในการเฝ้าระวัง พร้อมทั้งจะลงสำรวจและเก็บตัวอย่างผักผลไม้ รวมทั้งแหล่งน้ำ เพื่อดูผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในชุมชน เพื่อปกป้องคุ้มครองสุขภาพประชาชนไปพร้อมกัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์แนวหน้า

-นายสุภรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัย และผู้แทน 19 ภาคีเกษตรกร เปิดเผยว่า เกษตรกรกลุ่มพืชเศรษฐกิจ พร้อมสนับสนุนรมว.เกษตรฯ ในการเสนอยกเลิกแบนพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส ด้าน นายภมร ศรีประเสริฐ ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จ.นครราชสีมา ระบุว่า เกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังไม่มีสิทธิใช้สารพาราควอต แต่สธ.และกรมปศุสัตว์กำหนดให้นำเข้าวัตถุดิบที่ปนเปื้อนพาราควอตได้ มองว่าเป็นการจงใจทำร้ายเกษตรกรไทย ทั้งนี้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ในฐานะประธานคกก.วัตถุอันตราย เตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหาข้อสรุปภายในเดือน ก.ย.นี้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, ผู้จัดการ

-น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า รู้สึกสะท้อนใจที่รมว.เกษตรฯ จะเดินหน้าให้คกก.วัตถุอันตรายทบทวนการยกเลิกพาราควอต ทั้งนี้ มูลนิธิจะรณรงค์และประสานงานองค์กรผู้บริโภคทุกภูมิภาคให้เดินหน้าการยกเลิกสารเคมีอันตรายทั้ง 3 ตัวให้ได้ โดยจากการเก็บตัวอย่างน้ำปฐมาทดสอบการตกค้างของพาราควอต พบว่าบางชนิดมีพาราควอตสูงถึง 200 เท่า จากมาตรฐานที่ FAO กำหนดไว้ไม่เกิน 5 มก./กก.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ผู้จัดการ คอลัมน์ข่าวปนคน คนปนข่าว

-กล่าวว่า คำสั่งของรมว.เกษตรฯ มีขึ้นหลังจากรับเรื่องจากกลุ่มสนับสนุนให้ใช้สารเคมี โดยอ้างว่าผลการตรวจสอบไม่พบสารเคมีดังกล่าวตกค้างในสินค้าภายในประเทศ และเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยต่อการยกเลิก ซึ่งมีข่าวว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติให้การสนับสนุนเพราะมีผลประโยชน์มหาศาล ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. นำผู้บริหาร สธ. แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วย ซึ่งไม่ว่าจะมองมุมไหน สุขภาพที่ดีของประชาชนย่อมดีกว่าการใช้สารพิษ ทำให้การเคลื่อนไหวของ รมว.เกษตรฯ ที่ดูเร่งรีบ เป็นไปในทางที่สังคมสงสัย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.สยามรัฐ คอลัมน์เก็บมาเขียน

-ดร.จรรยา ภูมิโชติ นายกสมาคมวิทยาการวิจัยพืชแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่มีสารทดแทนที่มีคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ และราคาเทียบเท่าพาราควอต ให้เกษตรกรใช้เป็นทางเลือก ดังนั้นการพิจารณาทบทวนยกเลิกการใช้พาราควอตจึงเป็นสิ่งที่ภาครัฐควรไตร่ตรองอย่างรอบคอบและเป็นธรรม รวมทั้งไม่ควรอนุญาตให้มีการนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศที่ยังมีการใช้พาราควอต ถึงแม้จะมีค่าตกค้างของพาราควอตไม่เกินค่ามาตรฐาน codex ก็ตาม ในทางตรงกันข้าม ควรส่งเสริมมาตรการจำกัดการใช้สารเคมีเกษตรและฝึกอบรมเกษตรกรทั่วประเทศให้มีความรู้ เพื่อให้สามารถใช้สารเคมีเกษตรได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ตามแนวทาง GAP

### การปฏิรูประบบสาธารณสุข

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์

-ดร.เฉลิมพล ไทยางกูร นักวิชาการอิสระ กล่าวถึงการปฏิรูประบบสาธารณสุข ว่ามีคณะทำงานหลายคณะ แต่ที่น่าจะมีนัยสำคัญมากกว่าคือ แนวคิดของรมว.สธ. ที่ให้ใช้บริการได้ทุกรพ. แม้จะมีเสียงสะท้อนจากแพทย์ผู้บริหารและ ส.ว.สายสาธารณสุข ว่าเป็นแนวทางที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายให้บริการในพื้นที่เพื่อลดการแออัดในรพ.ใหญ่ รวมทั้งจะมีปัญหาเรื่องค่ารายหัวที่ สปสช.จัดให้หน่วยบริการตามจำนวนประชากร ซึ่งแนวทางนี้ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีสื่อสารออนไลน์ เพียงแต่ทำให้เป็นระบบเดียวกัน ข้อมูลการเจ็บป่วยสามารถดึงออกมาใช้ได้ การเบิกจ่ายทำได้โดยตรงกับ สปสช. กรมบัญชีกลาง และ สปส. แต่อุปสรรคจะตกอยู่กับหน่วยบริการในพื้นที่เพราะจะต้องบริหารงบประมาณรายหัวที่หายไป ขณะที่รพ.ใหญ่ต้องรับผู้ป่วยมากขึ้น เพราะไม่มีใครอยากไปเริ่มต้นที่คลินิกหมอครอบครัว ซึ่งเท่ากับยกเลิก พ.ร.บ.แพทย์ปฐมภูมิ โดยปริยาย

### ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกเสียชีวิต

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์(ข่าวสด, kapook, sanook, สำนักข่าวไทย, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, nationtv, newtv)

## ประเด็นข่าว

-จากกรณี เด็กนร.หญิงชั้น ป.5 อายุ 11 ขวบ โรงเรียนวัดบางสงบ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา นีตวัดขึ้นมะเร็งปากมดลูก แล้วเกิดการแน่นหน้าอก อาเจียน เสียชีวิตในเวลาต่อมา โรงเรียนได้ประชุมคณะกรรมการและครูเพื่อติดตามข้อเท็จจริง ทั้งนี้การฉีดวัคซีนเป็นไปตามแผนเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.บ้านนา โดยนัดฉีดครั้งที่ 1 เมื่อ 21 ก.พ. ครั้งที่ 2 วันที่ 28 ส.ค. ทั้ง 2 ครั้งได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแล้ว โดยการฉีดครั้งที่ 2 มีการตรวจวัดอุณหภูมิจุดคัดกรองหน้าโรงเรียน ซึ่งเด็กไม่มีไข้ ทั้งนี้ โรงเรียนมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แพทย์เท่านั้น ขั้นตอนในการฉีดจะมีการวัดอุณหภูมิก่อนหรือไม่ ต้องรอให้ สธ.เป็นผู้ชี้แจง

ด้าน นายไพรัช นาคสุข ผอ.รพ.สต.บ้านนา ระบุว่า ขอสอบถามข้อเท็จจริงจาก จนท.ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุก่อน ส่วนเรื่องรายละเอียดอื่นๆ ขอให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ให้ข้อมูล ซึ่งในขณะนั้นได้มี จนท.คร. เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงกับผู้เกี่ยวข้อง

ด้าน นพ.ณรงค์ ฤทธิวิสาร รอง นพ.สสจ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จะมีการพูดคุยเยียวยาผู้เสียหาย ส่วนการสอบสวนโรคได้ประสาน สคร.ที่ 4 สระบุรี เข้ามาร่วมสอบสวนโรค เบื้องต้นคาดว่าเป็นการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลว อยู่ระหว่างรอผลการชันสูตร

### สธ.ตรวจคลินิกดูดไขมันเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บ(ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผจก.ออนไลน์, สำนักข่าวไทย, บางกอกบิซนิวส์, nationtv, มติชนออนไลน์)

-ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กรมฯ และตำรวจ สน.บางโพธิ์พวง เข้าตรวจสอบคลินิกหลังมีหญิงสาวรายหนึ่งใช้บริการดูดไขมันฉีดเสริมหน้าอกแล้วเสียชีวิต ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเปิดทำการถูกต้องตามกฎหมาย มีเครื่องมือ ยาเวชภัณฑ์ ห้องผ่าตัดเล็กและอุปกรณ์กู้ชีพพร้อม แพทย์ผู้ผ่าตัดเป็นแพทย์อิสระที่สามารถผ่าตัดได้จริง แต่ไม่ได้ยื่นใบประกอบวิชาชีพพร้อม (สบ.6) กับกรมฯ นอกจากนี้ ยังพบว่าการโฆษณาฉีดไขมันของคลินิกแห่งนี้ไม่ได้ขออนุญาต ซึ่งจะมีโทษปรับ 2 หมื่นบาท และจำคุกไม่เกิน 3 ปี จากนั้นต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้แพทย์สภาตรวจสอบตัวแพทย์รวมถึงคลินิกก่อนดำเนินการทางวินัยและอาญาต่อไป

### เครือข่ายแพทย์แถลงการณ์กรณีชุมนุมของ นศ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-กลุ่มเพื่อนสาธารณสุขเพื่อประชาธิปไตย ออกแถลงการณ์กรณีการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนนักศึกษา พร้อมทั้งแนบรายชื่อสมาชิกที่มีทั้งบุคลากรด้านสาธารณสุข และบุคลากรสาขาวิชาชีพอื่นรวม 171 รายชื่อ ระบุว่า 1.การชุมนุมและแสดงออกของนักเรียนนักศึกษา ทั้งในและนอกสถานศึกษา เป็นสิทธิที่กระทำได้ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 2.สถานการณ์โควิด 19 ไม่พบการติดเชื้อในประเทศเกิน 3 เดือนแล้ว ควรเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 3.ควรรยกเลิกการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมด้วย ม.116 ตามประมวลกฎหมายอาญา และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ การเรียกร้องประชาธิปไตยโดยสงบ ปราศจากอาวุธ มิใช่การกระทำให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน 4.ที่มีรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 และรัฐบาลปัจจุบันไม่เป็นประชาธิปไตย โดยเฉพาะกาลยังให้ คสช.เลือกวุฒิสมาชิก 250 คน และวุฒิสมาชิกก็กลับมาเลือกพล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ อีกครั้ง รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 และรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารจึงไม่เป็นประชาธิปไตย 5.รัฐบาลล้มเหลวในการบริหารประเทศ โดยเฉพาะด้านคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเศรษฐกิจตลอด 6 ปี ประชาชนถูกคุกคามมากกว่า 783 ราย ถูกดำเนินคดีต่าง ๆ มากกว่า 1,219 ราย ยังถูกจำคุกอยู่ราว 28 ราย ลี้ภัยทางการเมืองมากกว่า 104 ราย และอาจถูกบังคับให้สูญหายอย่างน้อย 10 ราย ด้านเศรษฐกิจ ในปี 2563 ประเทศไทยเป็นหนี้สาธารณะถึง 7.43 ล้านล้านบาท ประชาชนเป็นหนี้ครัวเรือน 13.48 ล้านล้านบาท และอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจติดลบถึง 12.2% ทั้งนี้ กลุ่มเพื่อนสาธารณสุขฯ จึงเห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้ชุมนุมที่ให้รัฐบาลต้อง 1.หยุดคุกคามประชาชน 2.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 3.ยุบสภา

## สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 🖨 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr\_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

